

Số: 80 /TB-VP

Gia Lai, ngày 20 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

Ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà tại cuộc họp về phòng, chống dịch bệnh bạch hầu

Ngày 14/7/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà đã chủ trì họp với các sở, ngành, địa phương liên quan về công tác phòng, chống dịch bệnh bạch hầu. Tham dự họp có Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo các Sở: Thông tin và Truyền thông; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Đoa; Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Giám đốc Bệnh viện nhi tỉnh và Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa.

Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo tình hình công tác phòng, chống bệnh bạch hầu và triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu; nghe ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà có ý kiến như sau:

1. UBND tỉnh ghi nhận Sở Y tế, UBND huyện Đăk Đoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa và các ngành, các xã của huyện Đăk Đoa đã kịp thời chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu ngay từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên ở làng Bông Hiot, xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa, đến nay đã cơ bản khoanh vùng, rà soát, phân loại, tổ chức điều trị, dự phòng, xử lý các biện pháp phòng, chống dịch và tổ chức tiêm phòng theo quy định của Bộ Y tế.

2. Theo giám sát dịch tễ và báo cáo của ngành y tế, trong những năm qua, bệnh bạch hầu có xảy ra rải rác, số trường hợp mắc rất ít ở một số huyện như Kbang, Chư Sê, Krông Pa. Tuy nhiên, từ đầu tháng 7/2020 đến nay, trên địa bàn huyện Đăk Đoa đã phát hiện 23 trường hợp dương tính với bạch hầu (Làng Bông Hiot, xã Hải Yang: 19 trường hợp, tử vong 1; Làng Bok, xã Đăk Somei: 3 trường hợp và làng Hlang, xã Đăk Hnol: 01 trường hợp). Trước tình hình dịch bệnh bạch hầu đã quay trở lại và dự đoán diễn biến khá phức tạp, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh bạch hầu, kiểm soát, ngăn chặn không để dịch lây lan, UBND tỉnh yêu cầu:

a) Các sở: Y tế; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ngành liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh bạch hầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 862/CĐ-TTg ngày 08/7/2020; nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1388/UBND-KGVX ngày

06/7/2020 và Công văn số 1443/UBND-KGVX ngày 10/7/2020. Đối với huyện Đak Đoa nơi đang có dịch và các địa phương đã có ca bệnh bạch hầu ở các năm trước như Kbang, Chư Sê, Krông pa cần phải chủ động xây dựng kế hoạch và có các biện pháp quyết liệt để phòng, chống dịch bệnh, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

b) Yêu cầu Sở Y tế: Căn cứ Chiến dịch tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu năm 2020 của Bộ Y tế đã phát động ngày 09/7/2020 và Kế hoạch tiêm chủng của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên để xây dựng kế hoạch, tổ chức Chiến dịch tiêm chủng phòng, chống bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, đúng quy định, đạt kết quả cao.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa và trường học trên địa bàn xã Hải Yang tiến hành cho học sinh thi học kỳ II để hoàn thành năm học 2019-2020 theo quy định; chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh; phối hợp với ngành Y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho giáo viên, học sinh, phụ huynh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu; phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học.

d) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các báo, đài trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường truyền thông về bệnh bạch hầu nhằm giúp cho người dân nhận thức về sự nguy hiểm của dịch bệnh, tự giác thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, chủ động tiêm vắc xin để phòng bệnh; đồng thời tuyên truyền người dân hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh, khi có triệu chứng như sốt, đau họng đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và hướng dẫn điều trị; phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe.

đ) Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu các quy định tài chính hiện hành, hướng dẫn các địa phương, các bệnh viện, các đơn vị dự phòng về chế độ, mức chi hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân và người nhà nuôi bệnh nhân; về mua thuốc điều trị, thuốc dự phòng bệnh bạch hầu...

e) UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của ngành y tế để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu theo phương châm "4 tại chỗ"; xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức tốt chiến dịch tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu trên địa bàn theo kế hoạch tiêm chủng của ngành Y tế; kịp thời kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp huyện hoặc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh bạch hầu và thực hiện chiến dịch tiêm chủng phòng chống bệnh bạch hầu phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

f) Về kinh phí phòng, chống dịch và thực hiện Chiến dịch tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu: Giao Sở Y tế xin ý kiến của Bộ Y tế; rà soát, lập dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định, đề xuất UBND tỉnh xem xét quyết định.

3. Đồng ý thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống bệnh bạch hầu và thực hiện Chiến dịch tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu. Giao Sở Y tế nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và phân công phụ trách địa bàn cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

Quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch, yêu cầu phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành với nhau, giữa ngành với UBND huyện, thị xã, thành phố trong phòng, chống dịch.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh bạch hầu. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương kịp thời triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: Y tế; Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Gia Lai; Đài Phát thanh-TH Gia Lai;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTTH, KGVX (T).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trương Công Hoài